
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   

วันอังคารที่  24  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62  เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

*************************** 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายเศกวิชัย  สุขเสน ประธานสภา อบต. เศกวิชัย  สุขเสน  
๒. นายสายัณห์  พรหมทิพย์ รองประธานสภา อบต. สายัณห์  พรหมทิพย์  
๓. นายสมัคร  หนูจีน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 สมัคร  หนูจีน  
๔. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - ลา 
๕. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 อภิโชค  ชนะมาก  
๖. นายเชฎฐา  สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เชฎฐา  สุขเสน  
๗. นายกระจ่าง สองแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 กระจ่าง สองแก้ว  
๘. นายส าเริง  ทองขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ส าเริง  ทองขาว  
๙. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 สุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์  

๑๐. นายจีระศักดิ์  ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จีระศักดิ์  ทองใบ  
๑๑. นายสมโชค  เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมโชค  เพ็ชรสุก  
๑๒. นายประสิทธิ์  ชูศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธิ์  ชูศรี  
๑๓. นางสาวจิตรา  นวลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 จิตรา  นวลทอ  
๑๔. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมคิด  สุดสนิท  
๑๕. นายอรรถพล  สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อรรถพล  สุขเสน  
16. นางวิน  สุขเสน สมาชิกสภา อบตง หมู่ที่ 8 วิน  สุขเสน  
17. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบตง หมู่ที่ 9 ปราโมทย์  บุญเสน  
18. นายสุทิน  สงหนู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 สุทิน  สงหนู  
19. นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 แสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  
20 นางอุบล  ด้วงสุข เลขานุการสภา อบต. อุบล  ด้วงสุข  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
    
    

 
ผู้เข้าร่วม…….. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายธนง  จันแดง นายก อบต. ธนง  จันแดง  
๒. นายอาคม  คงสุวรรณ รองนายก อบต. อาคม  คงสุวรรณ  
3. นางมงคล  หนูประสิทธิ์ รองนายก อบต. มงคล  หนูประสิทธิ์  
4. นางกิตติญา  อินจันทร์ เลขานุการนายก อบต. กิตติญา  อินจันทร์  
5. พ.จ.อ.นพวุธ  บุญบุตร หัวหน้าส านักปลัด นพวุธ  บุญบุตร  
6. นายบุญเรศ  หนูขาว ผอ.กองคลัง บุญเรศ  หนูขาว  
7. นายนิรันธ์  เวชโสม ผอ.กองช่ง นิรันธ์  เวชโสม  
8. นางปุณิกา  หมื่นอักษร นักจัดการงานทั่วไป ปุณิกา  หมื่นอักษร  

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 

  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว
กระผมนายเศกวิชัย สุขเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ในวันนี้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 ขอเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ญัตติที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ แจ้งลาประชุมสภาสมัย  

 สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 จ านวน 1 คน 
1. นายวิปริษณ์  พลบุญ   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 

  1.2 แนะน าพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ 2 คน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาชุมชน ดิฉันนางสาวโสรัตน์ดา สังข์ทอง  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ดิฉันมีความยินดีที่ได้มา

บรรจุเป็นข้าราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ และยินดีที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถที่มีร่วมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนิติกร 
นิติกร ดิฉันนางสาวกวินนา ด าส่งแสง ต าแหน่งนิติกร ดิฉันมีความยินดีที่ ได้มาบรรจุเป็น

ข้าราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(การประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562)  

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยว่า
ถูกต้องหรือมีสิ่งใดต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  

 
/สมัยวิสามัญ..... 
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สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (เมื่อได้
เว้นช่วงเวลาอันเหมาะสม) ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ
ท่านใดแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง จึงได้ขอมติที่ประชุมรับรองในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรอง  17  เสียง 
ไมร่ับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติทีเ่สนอใหม่ 
 5.1 ญัตติ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

1/2563 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 – 2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
นักวิเคราะห์ฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) 
พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.
2562 ไปแล้วนั้น 

แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหาร และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) และบางโครงการ
ที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

/คณะกรรมการ..... 
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางใน
การพัฒนาต าบลวังมะปรางเหนือที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เปลี่ยนแปลง)  แบบ  ผ 02 
1. โครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางสายโต๊ะสี-ทอนแจ้ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 (ระยะที่ 2) 
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  2,435  เมตร งบประมาณ พ.ศ. 2565 :  10,600,000  
บาท  (เดิมหน้า  59  ข้อ  10)  
- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ :  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโต๊ะสี - ทอนแจ้ หมู่ที่ 
1  เชื่อมหมู่ที่  9 
- เปลี่ยนแปลงระยะทาง  :  กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร 
- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ :  พ.ศ. 2563 : 1,598,000  บาท 

 
 
 
 
 

/บัญชีสรุป..... 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2561  ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ที ่1             
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - -  - - - - - 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - -  - - - - - - - - - 
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 12 7,739,000 1 777,000 - - 13 8,516,000 
1.4 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 
1.5 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 12 7,739,000 1 777,000 - - 13 8,516,000 
2) ยุทธศาสตร์ที ่2             
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - - - 
2.3 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3) ยุทธศาสตร์ที ่3             
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 

  3.2 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
4) ยุทธศาสตร์ที ่4             
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
4.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

/5) ยุทธศาสตร์ที่ 5..... 
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ยุทธศาสตร์ 
 ปี  2561  ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์ที ่5             
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - 
- 

- 

5.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.6 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - -  - - 
1) ยุทธศาสตร์ที ่6      -       
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป - - - - - - - - - - - - 
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
6.3 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 12 7,739,000 1 777,000  - 13 8,516,000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ...... 
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ประธานสภาฯ  ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส าหรับรายละเอียด ร่าง แผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ตามเอกสารที่แจงให้
ทุกท่านก่อนจะลงมติเห็นชอบขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือซักถามข้อสงสัย และพิจารณาความถูกต้องของโครงการ ซึ่งได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ถึงข้ึนตอนนี้ก็เพ่ือเข้าสภาฯ ให้มีมติเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 
คุณสุทิน  ก่อนอ่ืนก็ต้องขอสวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การประชุมสภาครั้งนี้ เป็นสมัยสุดท้ายของปี พ.ศ.2562 คือประชุมสภา สมัยสามัญ   
สมัยที่ 4 ซึ่งวาระการประชุมก็จะมีญัตติของการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ขั้นตอนและวิธีการในปีนี้คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุม
หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยร่วมจัดเวทีประชาคมในวันที่หมู่บ้านมีการประชุมหมู่บ้าน 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น สอบถามความจ าเป็นความเดือดร้อนของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ข้อมูลที่ได้จะเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนรึเปล่าก็ยังไม่ชัดเจน เพราะ
บางครั้งฝ่ายบริหารก็พยายามท าตามใจที่ตัวเองคิด ว่าจะท าอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อลงพ้ืนที่
จัดท าเวทีประชาคมก็พยายามชี้น าชาวบ้านที่ไม่เข้าใจรายละเอียด และที่ไม่รู้เรื่องจริง
ทั้งหมดให้มีความเห็นชอบไปด้วยกับท่าน ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ชาวบ้านไม่ได้เสนอความ
เดือดร้อนที่แท้จริง แต่ข้อมูลที่ได้จะตรงตามที่ผู้บริหารต้องการ เพราะไม่มีการอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปรับเพ่ืออะไร ปรับคุณสมบัติโครงการ
เป็นอะไร ระยะจากถนนคอนกรีตเป็นโครงการถนนอะไร สิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนก่อนและหลังการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ งบประมาณท่ีมีจ านวน
เท่าไหร่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียดในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แต่
วิธีการของผู้บริหารจะเลือกโครงการที่ต้องการซึ่งจะเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ.2565 รึปีอ่ืนๆที่ไม่ใช่ ปี พ.ศ.2563 แล้วชี้แจงกับพ่ีน้อง ว่าต้องการ
ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือเปลี่ยนมาเป็นปีปัจจุบันเพ่ือรองรับงบประมาณ แล้วชี้แจง
ชาวบ้านว่าปรับปีจากปี 2565 เป็น ปี 2563 ชาวบ้านก็ต้องถูกใจเพราะจะได้ท าเลย
เพ่ือรองรับงบประมาณ โดยชาวบ้านไม่เข้าใจถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ก็ยกมือเห็นด้วย ซึ่ง
จริงๆ แล้วท่านน่าจะชี้แจงให้ชาวบ้านรับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ก่อนจะปรับโครงการ
ไหน เพ่ืออะไร เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ถ้าเป็นถนนก็ถนนเส้นไหน เปลี่ยนเป็นอะไร รึจะ
แบ่งถนนออกเป็นระยะกี่ระยะ ตรงกับที่ชาวบ้านเดือดร้อนและต้องการจริงหรือไหม  แต่
การประชุมวันนั้นกระผมได้เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ก็งงๆ ไม่เข้าใจรายละเอียดอย่าง
ชัดเจน เมื่อมีการลงมติให้ยกมือเห็นชอบ กระผมก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร แต่
สุดท้ายท่านกน็ าไปบรรจุไว้ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขึ้นมา ท่านน า
โครงการมาจัดท างบประมาณโครงการละห้าแสนบาท บางโครงการไม่ถึงห้าแสนบาทแต่
ไม่เกินห้าแสนบาท ท่านท าตามใจท่านไม่ได้ปรึกษาใคร รึปรึกษาบางส่วน ท่านต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานไม่ใช่เอาแต่ใจของท่าน ไม่ว่าท่านจะพอใจหรือไม่พอใจใคร เพราะเป็นเรื่อง
ของการท างานไม่ควรใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเก่ียวข้องด้วย ส าหรับความรู้สึกส่วนตัวที่  

/ไม่พอใจ.....   
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ไม่พอใจกันก็อย่าเอามาคิดที่ส าคัญที่น่าสังเกตเป็นอย่างมากในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งนี้จ านวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ แต่ละโครงการตัดแบ่ง
ถนนเป็นช่วงๆ และแต่ละช่วงงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท แต่ที่น่าตั้งข้อสังเกต 15 
โครงการนี้จะมีงบประมาณห้าแสนบาทหรือไม่เกินห้าแสนบาท ถ้ามองลึกๆ พิจารณาให้ดี
การปรับปรุง เปลี่ยนแผนในครั้งนี้ เป็นการเจตนารึเปล่าในการตั้งงบประมาณไม่เกินห้า
แสนบาท และการกระท าเช่นเพ่ือผลประโยชน์ในการต่อรองบางอย่างรึเปล่า แต่ถ้าเป็น
กรณีเร่งด่วน เช่น เกิดเหตุสาธารณะภัย อุทกภัย วาตภัย ก็เห็นสมควร แต่นี้มันเป็น
โครงการไม่เร่งด่วนควรใช้เวลาในการพิจารณาให้เหมาะสมกว่านี้ ควรมีการวางแผน
ล่วงหน้า ประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาฯ กันก่อนว่าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯในครั้งนี้จะด าเนินการไปในแนวทางใด มีงบประมาณเท่าไหร่จะได้
ปรึกษาหารือถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนโครงการ เพ่ือให้ได้ผลสรุปความ
เดือดร้อนที่ชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสมในการตั้งงบประมาณต่อไป เช่น ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงการถนนก็จะได้มีการร่วมปรึกษาหารือให้ได้ถนนที่เหมาะสมที่สุดเ พ่ือ
ก่อสร้างถนนมาแล้วให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้จริงและ
ถนนมีความมั่นคง ถาวร ตลอดทั้งสาย ไม่ใช่แบ่งถนนออกเป็นท่อนๆ ซึ่งไม่ได้เป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยเพราะถนนที่ได้ไม่ได้มีการแก้ปัญหาตลอดทั้ง
สายสุดท้ายก็ยังคงช ารุดอยู่ดี ไม่สร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้ชาวบ้านอย่างแท้จริง 
หากมีงบประมาณก็น่าจะก่อสร้างให้ตลอดสาย งบประมาณจะกี่ล้านบาทก็ควรจะน ามา
ก่อสร้างถนนให้ตลอดสายถึงจะสมเหตุสมผลในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนฯ เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง ถ้าเป็นเช่นนี้กระผมก็เห็นด้วยท าไป
เลยให้ตลอดสาย นายกฯ พูดตลอดว่ากระผมจะท างานอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่าง
คุ้มค่า  ไม่ท างานแบบต าน้ าพริกละลายแม่น้ า กระผมจึงอยากเสนอผ่ านท่าน
ประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ ว่าถ้าท่านเจตนาดีไม่หวังในการต่อรองอะไรต่างๆ ขอให้
ท่านปรับโครงการในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งนี้ ใหม่ด้วย ขอให้ พิจารณาตั้ ง
งบประมาณในการก่อสร้างถนนให้ตลอดสายหากถนนเส้นนั้นชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนจริงๆ  ไม่ว่างบประมาณจะสักเท่าไหร่ แต่เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากกระผมก็เห็นสมควรครับ โดยขั้นตอนให้มีการเรียก
ประชุมสมาชิกสภาฯ ทุกคนทุกหมู่ ให้มามาช่วยกันพิจารณาหาข้อสรุปว่าเห็นสมควร
หรือไม่กับการตั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา หมู่บ้านที่เดือดร้อนไม่รุนแรงก็ต้องเสียสละ
ให้หมู่ที่มีความเดือดร้อนมากกว่า ดีกว่ามาตัดถนนเป็นท่อนๆ เพ่ือกระจายงบประมาณทั้ง 
10 หมู่บ้าน และก็ได้โครงการก่อสร้างถนน สายละ 100 กว่าเมตร เช่น มีงบประมาณ 
สิบล้าน แบ่งหมู่บ้านละล้าน ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์เต็มที่เกินล้านไปบ้างก็ไม่เป็นไร ดีกว่า
มาตัดถนนเป็น 2 ท่อน 3 ท่อน ก็ขอให้ท่านตั้งโครงการใหม่ด้วยครับ หมู่บ้านจะได้
งบประมาณเต็มที่ จะตั้งงบประมาณเกินล้านไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพ่ือให้ได้ก่อสร้างถนน
ตลอดสายหากท าเช่นนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างเต็มที่ 
ขอให้ท่านคิดใหม่ท าใหม่ด้วยครับ ลองคิดใหม่นะครับจะได้ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ใหม่
ให้มีความเหมาะสมกว่านี้ 

/ประธานสภาฯ..... 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณอภิโชค ชนะมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 2 
คุณอภิโชค  ความตั้งใจในการประชุมสมัยสภาฯครั้งนี้กระผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่พูดอะไรแต่ก็อด 

ไม่ได้ที่จะขอเสนอความคิดเห็นเมื่อได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้ โครงการที่เปลี่ยนก็จะเน้นให้แต่ละโครงการมีงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท   
ในครั้งนี้นายกฯ ให้เหตุผลว่าต้องการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จึงมีการ
ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงแผน ให้โครงการละไม่เกินห้าแสน แต่กระผมขอสอบถามการจ่าย
ขาดเงินสะสมครั้งก่อนงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 10 กว่าล้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางนาว
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสักโครงการ ท าไมครั้งนั้นถึงไม่ให้เหตุผลว่าแบ่งทุก
หมู่บ้าน หมู่บ้านละเท่าๆ กัน เหมือนครั้งนี้  แต่ในครั้งนี้นายกฯ ให้เหตุผลของการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ว่าแบ่งให้เท่าๆ กัน ถ้าจะต้องแบ่งงบประมาณ
ให้เหลือแค่ไม่เกินห้าแสนบาท และต้องปรับปรุงโครงการก่อสร้างถนนเป็นท่อนๆ ได้แค่ 
100 กว่าเมตร หมู่บ้านผมไม่ต้องสร้างก็ได้ ถนนที่จะปรับปรุงที่พ่ีแม่พ่ีน้องเดือดร้อนและ
ต้องการให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมมีอีกตั้ งหลายเส้น ก่อนจะปรับปรุงแผนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงโครงการให้มีงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท และเปลี่ยนระยะทางของถนน
เป็นช่วงๆ ช่วงละ 100 กว่าเมตร ท่านผู้บริหารควรสอบถามความคิดเห็น หรือให้สมาชิก
สภาฯ มาประชุมเพ่ือช่วยการพิจารณาก่อนว่าหมู่บ้านไหนที่เดือดร้อนที่สุด ต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน งบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินการมีห้าล้านบาท ขอความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ว่าถนนสายที่ เหมาะสมที่สุดคือหมู่ ไหน แล้วก็จัดสรร
งบประมาณด าเนินการก่อสร้างให้ตลอดทั้งสาย น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านได้ดีกว่า เหมาะสมกับการจ่ายขาดเงินสะสมมีความคุ้มค่า แต่มา
ตั้งหมู่ละห้าแสนบาท ท าไมถึงปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แบบนี้หากใครไม่รู้ก็ให้
สอบถามจากผู้รู้ได้เลย โครงการของหมู่ที่ 2 ที่จะได้งบประมาณสนับสนุนจากผู้บริหาร
ด้วยความเสน่ห์หาไม่เคยได้รับเลย แต่ผู้บริหารชี้แจงชาวบ้านว่าผู้บริหารเห็นถึงความ
เดือดร้อนของชาวบ้านจึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 2 แต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงข้อตกลงใครอยู่ฝั่ง  
นายกฯ ก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เท่าที่กระผมจ าได้หมู่ที่ 2 ได้โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ไม่ได้มาจากการจัดล าดับความส าคัญความเร่งด่วนจาก
หมู่บ้าน แต่มาจากการที่ผู้บริหารได้เคยรับปาก สัญญาไว้ชาวบ้านว่าให้ชาวบ้านมันเป็น
ข้อตกลง  

เรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ ปีที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ลงสมัครรับ
เลือกตั้งโดยมีคู่แข่งซึ่งคู่แข่งเป็นพ่ีน้องกับกระผม ท่านนายกฯ ก็ได้ให้สัญญาและขอ
โอกาสครั้งนี้อีกครั้งในต าแหน่งนายกฯ อีกครั้งเดียวที่ผ่านมา ขออย่าให้มีคู่แข่งสุดท้าย
ท่านก็ได้เป็นนายกฯ มาจนถึงปัจจุบันนี้  

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งนี้ กระผมขอเสนอว่าให้
พิจารณาโครงการใหม่ โดยให้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนทั้งสายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องอย่างแท้จริงและตรงจุดความต้องการ เพราะหาก      

/แบ่งถนน..... 
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แบ่งถนนเป็นระยะ 100 – 300 เมตร การแก้ปัญหาความเดือดร้อนก็ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือพ่ีน้องได้เลย ถนนก็ยังคงเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ดี ซึ่งกระผมก็น่าจะเป็นสมาชิก
สภาฯ สมัยนี้เป็นสมัยสุดท้าย ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ คนใหม่เข้ามามีบทบาทในการน า
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเสนอต่อสภาและแก้ไขปัญหาต่อไป  

แต่ก่อนการท างานระหว่างฝ่ายสภาและผู้บริหาร จะมีการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาฯ ตลอด มีการปรึกษาหารือ เพ่ือลงมติจากความคิดเห็นของ
เสียงส่วนใหญ่ ของสมาชิกสภาฯมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันผู้บริหารไม่ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ และมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างชัดเจน กระผมจึงสงสัย
ไม่ทราบว่าผู้บริหารคนเดียวกันรึเปล่า  

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีบางท่านที่ยังคงหลงทางไม่รู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ถ้าไม่ทราบก็สังเกตง่ายจากสมุดลงลายมือชื่อ
การเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯ จะลงลายมือชื่อตรงช่องผู้มาประชุม แต่ผู้บริหาร
เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมสภาเป็นการประชุมของสมาชิกสภาฯ เพ่ือให้สมาชิก
สภาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในห้องประชุมมาเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน มาช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด แสดงความคิดเห็นใน
การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่มา
เพ่ือนั่งฟังผู้บริหารว่าจะเอาอย่างไร แล้วยกมือสนับสนุนผู้บริหารโดยไม่ได้มีการพิจารณา
ถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าของ
งบประมาณว่ามีความคุ้มค่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่  

ประธานสภาฯ โดยส่วนใหญ่ในเวทีทางการเมือง ร้อยทั้งร้อยก็มาจากฝ่ายบริหาร  
เมื่อต้องลงมติก็ยกมือสนับสนุนผู้บริหารเป็นคนแรกตลอด แต่ถ้าที่ผมพูดไม่ใช่ไม่เป็น
ความจริงกระผมก็ขอโทษครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 
คุณสมัคร  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสุดท้ายของปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 และ

วาระการประชุมก็จะเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นเรื่องการวางแผนโครงการปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือน ามาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบถึงงบประมาณที่จะต้องจ่าย มีความคุ้มค่าและสามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ความต้องการของชาวบ้านได้อย่างตรงจุด อย่างแท้จริงหรือไม่  

ส าหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ผ่านเวทีประชาคม 
คณะกรรมการชุดต่างๆ จนกระทั่ งในวันนี้ ผู้บริหารได้ เสนอญั ตติการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกันพิจารณาเห็นชอบ ก็จะ
สามารถประกาศใช้แผนฯ และจัดสรรงบประมาณต่อไป แต่ที่จริงแล้วการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งนี้ แต่ก่อนหน้านี้กระผมได้ข่าวแว่วๆมาว่า
จะเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ฉบับนี้ ด้วยที่ผ่านมาการเปิดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญเปิดบ่อยเกินไปจึงระงับไป การ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แต่ละครั้งจะต้องมีงบประมาณ
รองรับด้วย ครั้งนี้ผู้บริหารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

/กระผม..... 
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กระผมขอตั้งข้อสังเกตเป็น 2 ประเด็น 

ประเด็นแรก เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม ในการปรับแผนฯ เพ่ือตั้งงบประมาณจาก
เงินสะสม และจะมีการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งสมัย
ประชุมต่อไป  จึงมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยให้
หมู่บ้านประชุมชาวบ้าน ให้ลงมติที่ประชุมเพ่ือเสนอโครงการที่ผู้บริหารคิดไว้แล้ว  

ประเด็นที่สอง จ านวนเงินสะสมที่สามารถน ามาจ่ายขาดได้สามารถจ่ายได้กี่บาท 
กระผมเชื่อเหลือเกินว่าเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็น่าจะไม่รู้ตัวเลขด้วยซ้ า เพราะผู้บริหารไม่
เคยแจ้งรายละเอียด วันนี้กระผมขอร้องท่านผู้บริหารว่าให้ชี้แจงถึงยอดเงินสะสม และ
ยอดเงินที่สามารถน ามาใช้ในการจ่ายขาดเงินสะสม และเงินคงเหลือหลังจากจ่ายครั้งนี้
แล้ว แต่ท่านผู้บริหารก็มีเหตุผลมากมายว่ายังไม่ถึงวาระพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไม่
จ าเป็นต้องรู้ ซึ่งจริงๆ ฝ่ายสภาฯ ต้องรู้เพ่ือน ามาพิจารณาว่ามีความจ าเป็นในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพิจารณาให้มีความคุ้มค่า เหมาะสมที่สุดส าหรับโครงการเร่งด่วนบรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน    

การจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ในครั้งนี้  ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุม เองทุกหมู่บ้าน เพราะผู้บริหารต้องการเอา
โครงการที่ตัวเองรับปากกับบางกลุ่มบางคนเอาไว้ โครงการที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จึงเป็นโครงการที่ไม่ได้มาจากเวทีประชาคม ไม่ได้มาจาก
การประชุมหมู่บ้าน แต่เป็นการรับปากคนที่ท่านรับปากไว้ จะจัดสรรงบประมาณให้หมู่นี้
จะได้เท่าไหร่ การพิจารณาจ่ายเงินสะสมแต่ละครั้งจะต้องเป็นโครงการที่เร่งด่วนต้อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยากล าบากของพ่ีน้องประชาชนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้สิ้นสุดไป แต่โครงการที่บรรจุในแผนฯ ครั้งนี้สังเกตว่าโครงการ
ก่อสร้างถนนก็ท าสายละ 100 – 200 เมตร วัตถุประสงค์จะแก้ไขปัญหาความเดือดแต่
ท าไปแค่ระยะทางร้อยกว่าเมตร ซึ่งถนนแต่ละสายมีระยะทางเป็น 1000 เมตรท าไปแค่
นี้ชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ดี งบประมาณก็ไม่เกินโครงการละห้าแสนบาท เจตนาของ
ผู้บริหารจริงๆแล้วต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน หรือต้องการ
อย่างอ่ืนกันแน่ เพราะการตั้งงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาทการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็น
อ านาจของผู้บริหารไม่ต้องน าข้อมูลเข้าในระบบ ซึ่งกระผมได้แสดงความคิดเห็นการตั้ง
งบประมาณของโครงการก่อสร้าง โครงการละไม่เกินห้าแสนบาทหลายครั้งแล้ว มีการ
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปรับแผนเพ่ือแบ่งถนนออกเป็นท่อนๆ  
กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้อ านวยการกองคลังถึงจ านวนเงินสะสมที่มีอยู่ 
และจ านวนเงินที่สามารถน ามาจ่ายขาดเงินสะสมได ้ 

กระผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ที่ได้อธิบายถึงเรื่องการจัดท าเวที
ประชาคมที่ผ่านมา ท่านผู้บริหารได้เข้าร่วมท าแผนฯ ด้วยตัวเอง ท่านลงไปเพ่ือชี้น า
โครงการที่ท่านได้เตรียมเอาไว้แล้ว แล้วมาอธิบายให้ชาวบ้านทราบเห็นผลของการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แค่บางส่วนไม่ได้ชี้แจงในทุกๆ เรื่อง 
ชาวบ้านไม่รู้ ไม่เข้าใจก็ยกมือเห็นด้วยกับท่าน เหตุการณ์แบบนี้กระผมปิดหูปิดตามา
หลายปีแล้ว เหตุการณ์แบบนี้เกิดข้ึนบ่อยมากในสภาเรา ผมก็พูดเรื่องนีม้าโดยตลอด 

/เพื่อนสมาชิก..... 
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เพ่ือนสมาชิกภาฯรวมทั้งฝ่ายบริหารบางท่านก็ไม่ชอบหน้าผม แต่สิ่งที่ผมพูด เรื่องที่
กระผมอธิบายก็เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความถูกต้อง เพ่ือความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะ
จ่ายแต่ละครั้ง เพราะงบประมาณก็เป็นเงินของชาวบ้านที่ช าระภาษี ฉะนั้นจะจ่ายแต่ละ
บาทก็ความคุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อชาวบ้านให้มากที่สุด จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาอย่างสมเหตุสมผล 

การจัดประชุมคณะกรรมการระดับต าบล สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง แต่กระผมไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จึงไม่ทราบไม่ได้เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือจัดท าแผนฯ ระดับต าบลจะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งจะเป็นโครงการที่มีการพิจารณากลั่นกรองจัดล าดับความส าคัญมี
รายละเอียดของโครงการการ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ งบประมาณ ปีที่ด าเนินการ 
ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอญัตติ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือขอมติเห็นชอบในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ แล้วประกาศใช้ จึงเป็นการประชุมที่
ส าคัญอีกครั้งที่สมาชิกสภาฯ ต้องทราบถึงรายละเอียดโครงการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
หมู่ที่ 10 

คุณแสงอาทิตย ์  ผมขอหารือท่านประธานและฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครั้งนี้ผมจะ
พูดในกรณีโครงการหมู่ที่ 10 โครงการเดิมเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-006 (ต้นไทร) – ทอนแจ้ ระยะทาง 
830 เมตร งบประมาณ ปี  พ.ศ.2565 3,200,000  บาท โครงการที่แก้ ไข 
เปลี่ยนแปลง เป็นโครงการปรับปรุงถนน ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-
006 (ต้นไทร) – ทอนแจ้ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 830 เมตร งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 
619,000 บาท โดยวันที่มีการประชุมหมู่บ้านเพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ ท่านผู้บริหารได้เข้าประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกับชาวบ้าน และได้แจ้งว่า
โครงการก่อสร้างถนนของหมู่ที่ 10 ไม่มีในปี พ.ศ.2563 จึงต้องมาขอมติจากพ่ีน้องใน
วันนี้เพ่ือน าโครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ในปี พ.ศ.2565 มาบรรจุวันใน ปี พ.ศ.2563 
ชาวบ้านก็ดีใจเพราะเข้าใจว่าเปลี่ยนแค่ ปีพ.ศ.จะได้ท าเร็วขึ้นก็ยกมือ แต่ยังไม่ทราบ
รายละเอียดในการประชุมหมู่บ้านวันนั้นก็ได้มีการพิจารณาถนน 2 เส้น โดยหมู่ที่ 10 
ถนนที่สัญจรล าบาก คือ สายอ่าวกลางไทรทอง – โต๊ะสี และสายต้นไทร – ทอนแจ้ แต่
พอมาพิจารณาถึงความเดือดร้อน ความเป็นไปได้ในการด าเนินการก่อสร้าง ถนน 2 สาย
นี้ก็จะมีเหตุผลต่างกัน 

สายอ่าวกลาง – ไทรทอง เป็นถนนที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อน ล าบากมากใน
กันสัญจรไป – มา ทั้งการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข เพราะเป็นถนนของ อบจ.ตรัง กระผมเคยเข้ามาปรึกษากองช่างเพ่ือจะ
หาแนวทางในการแก้ไข กองช่างก็ได้ให้ข้อมูลกับกระผมว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ตรัง ซึ่งทางอบจ.ตรังยังไม่โอนมาให้ทาง องค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะปรางเหนือ การที่จะปรับปรุง ซ่อมแซมต้องประสานไปยังอบจ.ตรัง ถึงทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือจะมีงบประมาณก็ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้  

/สายต้นไทร..... 
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สายต้นไทร – ทอนแจ้ เป็นถนนอีกเส้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ในการ

ปรับปรุง แก้ไขจะสามารถด าเนินการได้เพราะเป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  

บอกตรงๆครับ กระผมเป็นสมาชิก อบต.ในพ้ืนที่ผมก็ได้ชี้แจงกับชาวบ้านถึง
เหตุผลของการปรับปรุง แก้ไขถนน แต่เราไม่สามารถท าได้เพราะเราไม่มีถนน เป็นถนน
ของ อบจ. กระผมเป็นสมาชิก อบต.ในพ้ืนที่ ต้องดูความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลัก
ในวันที่มีการประชุมหมู่บ้านเพ่ือพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ กระผมกช็ี้แจงรายละเอียดต่างๆ ถึงโครงการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ในพื้นที่หมู่
ที่ 10 เพ่ือด าเนินการขอมติจากชาวบ้าน ท่านผู้บริหารเข้าไปก็ได้ชี้แจงถนนเส้นเดียวกับ
ที่กระผมชี้แจงชาวบ้านไป คือสายต้นไทร- ทอนแจ้ เปลี่ยนจาก พ.ศ. 2565 มาเป็น 
พ.ศ.2563 แล้วขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน ชาวบ้านก็ยกมือเห็นชอบ  

แต่จริงแล้วชาวบ้านยังไม่ เข้าใจว่าวันนั้นเป็นการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แต่ที่ชาวบ้านเข้าใจคือถนนสายต้นไทร-ทอนแจ้ ยังคงก่อสร้างเป็น
ถนนคอนกรีต และเปลี่ยนระยะทางเป็น 200 เมตร ส่วนระยะทางที่ เหลือก็รอ
งบประมาณปีถัดไป ปีละ 200 เมตร เดียวก็ตลอดเส้น เพราะชาวบ้านไม่ต้องการให้
ก่อสร้างถนนหินคลุกอีก ความคงทนถาวรต่างกัน ถนนหินคลุกเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนน้ าฝนก็
จะชะล้าง กัดเซาะหน้าดินจนเป็นหลุ่มเป็นบ่ออีก แต่ถ้าก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตถึงจะ
ได้ปีละ 200 เมตรก็ดีกว่ามาก แต่พอมาถึงกระผมก็สงสัยว่าท าไมวาระการประชุมของ
หมู่บ้านจึงกลายมาเป็นหินคลุก งบประมาณ 619,000 แล้วที่ส าคัญผู้จดรายงานการ
ประชุมก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเพ่ือท าเวทีประชาคมในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

กระผมจึงขอสอบถามอีกประเด็นว่า ผู้จดรายงานการประชุมไม่ได้มาเข้าร่วม
ประชุมจะเป็นผู้ลงนามในบันทึกรายงานการประชุม ว่าเป็นผู้จดรายงานการประชุมได้
หรือไม่ครับ และบันทึกรายงานการประชุมฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์หรอืไม ่

ประธานสภาฯ   ในกรณีประชาคมหมู่บ้านและการจดบันทึกรายงานการประชุมของหมู่บ้าน
ขอให้เป็นสิทธิของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะบันทึกรายงานการประชุมหมู่บ้านต้อง
ผ่านประธานฯ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
หมู่ที่ 10 

คุณแสงอาทิตย ์   จากการประชุมหมู่บ้าน เพ่ือท าเวทีประชาคมในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในการประชุมมีมติให้เปลี่ยนโครงการก่อสร้างถนนถอนกรีต สายต้น
ไทร-ทอนแจ้ โดยเปลี่ยนระยะทางให้เป็นระยะทางละ 200 เมตร โดยบรรจุไว้ในปี พ.ศ.
2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 ตามล าดับ จนตลอดทั้งเส้น  ชาวบ้านเข้าใจเช่นนี้ก็ได้ยก
มือแสดงความเห็นชอบในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  

 
 

/ถนนสาย..... 
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ถนนสายต้นไทร-ทอนแจ้ ที่ผ่านมาได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โดยก่อสร้าง

ถนนลูกรับ-หินคลุก งบประมาณสองแสนกว่าบาท เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนน้ าฝนจะชะล้าง 
กัดเซาะถนนจนพัง สร้างความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนในการสัญจรอีก ชาวบ้านก็
เลยต้องการท าถนนคอนกรีตถึงจะ 200เมตร ก็คิดว่าน่าจะดีกว่าสะสมไปปีละ 200 
เมตร เพราะถนนที่เดือดร้อนหมู่ที่ 10 มีไม่กี่สายแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   จากการประชุมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ชาวบ้าน
เข้าใจว่าเสนอถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-
006 (ต้นไทร) – ทอนแจ้ ระยะทาง 200 เมตร และบรรจุในปี พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
พ.ศ.2565 ปีละ 200 เมตรตามล าดับ แต่บันทึกรายงานการประชุมหมู่บ้านที่ส่งมาให้
ผู้บริหารเป็นเปลี่ยนเป็นโครงการปรับปรุง ถนนตง.ถ88-032 แยกทางหลวงท้องถิ่น 
ตง.ถ88-006 (ต้นไทร) – ทอนแจ้ หมู่ที่  10 ระยะทาง 830 เมตร งบประมาณ 
619,000 บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน  สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 
คุณสุทิน     กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมถึงวันประชุมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าเวทีประชาคม 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ โดยท่านนายกฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ในวันนั้น ในการชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ได้
อธิบายถึงการเปลี่ยนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นโครงการปรับปรุงถนน (หินคลุก) 
แจ้งแค่รายละเอียดของปี พ.ศ.ในการบรรจุโครงการ โดยแจ้งว่าโครงการก่อสร้างถนน
ของหมู่ที่ 10 ในปีพ.ศ.2563 ไม่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อมีงบประมาณ
ก็ไม่สามารถดึงโครงการมาจัดสรรงบประมาณได้  ในวันนี้ก็จะมาขอมติชาวบ้านเพ่ือ
เปลี่ยนปีพ.ศ. จากปีพ.ศ.2565 เป็นปีพ.ศ.2563 ชาวบ้านก็ดีใจและยกมือเห็นด้วย 

แต่เมื่อมีการประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน ก็มีผู้อวุโสของหมู่บ้านได้สอบถามความ
คืบหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายต้อนไทร-ทอนแจ้ ที่ประชุมเปลี่ยนแปลง
ไปในคราประชุมเดือนก่อน และพยายามยัดเยียดให้สมาชิกสภา อบต.ตอบ และให้
สมาชิกสภา อบต.เร่งรัดผลัดดันให้มีการด าเนินการโครงการดังกล่าวให้มีการก่อสร้าง
เร็วๆ ซึ่งในการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน ในวันนั้นสมาชิกสภา อบต.อีกท่านไม่ได้
เข้าร่วมประชุม กระผมซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุมก็ชี้แจงไปตามข้อมูลที่
กระผมรับทราบจากการประชุมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าเวทีประชาคมในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นถนนอะไร งบประมาณเท่าไหร่  
ส่วนเรื่องงบประมาณมาจากไหนหรือวิธีการกระผมเองยังไม่ทราบรายละเอียด  

แต่บังเอิญวันนั้นประธาน อสม.หมู่ที่ 10 ในฐานะคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ประชุม ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ก็ได้อธิบาย
รายละเอียดของโครงการที่ได้บรรจุในแผนฯ หมู่ที่ 10 โครงการปรับปรุงลูกรังหินผุ ต้น
ไทร-ทอนแจ้ งบประมาณสองแสนกว่าบาท ปีพ.ศ.2563 หลังจากประธาน อสม.ชี้แจง
จบ ท่านผู้อวุโสก็ลุกขึ้นโวยวาย ไม่พอใจ และแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบกับหมู่บ้าน
อ่ืน ท าไมหมู่บ้านอ่ืนได้งบประมาณสองแสน สามแสน บางหมู่บ้านเป็นล้าน สองล้านแต่
หมู่ที่ 10 ได้งบประมาณแค่สองแสนกว่า  

/การประชุม...... 
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การประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านครั้งนี้ท่านสมาชิกสภา อบต. อีกท่านไม่

ได้มาเข้าประชุม กระผมก็ได้แต่ชี้แจงและรับปากในที่ประชุมว่าจะมาปรึกษา สมาชิกสภา 
อบต.อีกท่านและฝ่ายบริหารเพ่ือปรับโครงการจากปรับปรุงลูกรังหินผุ เป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก สภาพของถนนก็น่าดีกว่า ณ วันนั้นก็สรุปว่าแบบนี้และกระผมเองก็
เข้าใจว่าเป็นแบบนี้   

 
ประธานสภาฯ   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายต้นไทร-ทอนแจ้ งบประมาณ 619,000 

บาท ปี พ.ศ.2563 ของหมู่ที่ 10 สรุปว่าตามที่บรรจุในร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ท่าน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 เห็นด้วยตามแผนฯนะครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
หมู่ที่ 10 

คุณแสงอาทิตย ์   ประเด็นของผมมีอยู่ว่า การบันทึกรายงานการประชุมผู้จดรายงานไม่อยู่ในวัน
ประชุมจะสามารถลงนามเป็นผู้วาระการประชุมแต่ละครั้งในกรณีที่ผู้จดการประชุมไม่
ได้มานั้นในที่ประชุม แต่เป็นผู้บันทึกการประชุมสามารถจดการประชุมได้หรือไม่  

 
ประธานสภาฯ   ตามขั้นตอนก านัน/ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ จะประชุมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน น ามาจัดล าดับความส าคัญ บันทึกเป็นรายงานการประชุม
หมู่บ้าน มีผู้จดรายงานการประชุม มีผู้ตรวจรายงานการประชุม แล้วส่งมาให้ผู้บริหารเพ่ือ
จัดท า ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับปัญหาผู้จัดรายงาน
การประชุมของหมู่ที่ 10 ขอให้ปรึกษาภายในคณะกรรมการหมู่บ้านครับ 

ในการประชุม ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ช่วยกันพิจารณา ให้รอบคอบ ฝ่ายบริหารยื่นเสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ เห็นชอบ กระผมใน
ฐานะประธานสภาฯ ก็ปฏิบัติตามระเบียบน าเข้าการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติจากการ
ประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณธนง  จันแดง นายกองค์การส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
นายก อบต.   จากการอภิปรายของท่านสมาชิกสภา อบต. 2 – 3 ท่าน ท่านได้พยายามพูด

เสียดสี ใส่ร้ายด้านที่ไม่ดีใส่กระผมมาโดยตลอด ส าหรับกระผมเองไม่ว่าจะเป็นเวทีประชุม
สภาฯ หรือในชุมชนกระผมไม่เคยกล่าวถึงท่านเลย ที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดกระผมเข้าใจดี
ในทุกๆ เรื่องแต่ไม่เป็นไรเพราะกระผมไม่ได้ถือว่าเป็นประเด็นในการพัฒนาท างานของ
กระผม เพราะกระผมยึดการท างานเพ่ือประชาชนทุกหมู่บ้านไม่เฉพาะเจาะจงหมู่ใดหมู่
หนึ่งแม้กระทั้งหมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของกระผมเองเพ่ือนสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ก็คง
ทราบดีเพราะหมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ความเดือดร้อน ความจ าเป็นของชาวบ้านน้อย
ที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งต่างจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 
ซึ่งมีพ้ืนที่ใหญ่กว่า จ านวนประชากรมากกว่าปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้แก้ไขก็มี
มากกว่า กระผมเองก็มองหมู่บ้านอ่ืนเป็นหลัก ไม่ได้มองแค่หมู่ที่ 4 นั้นคือเหตุผลของ
กระผมที่ไม่เคยพูดถึงเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมสภาฯ หรือนอกสภาฯ 
กระผมเน้นเรื่องปัญหาความเดือดร้อนปัญหาปากท้องของชาวบ้านเป็นหลักมาดโดย
ตลอด  

/การปรับปรุง...... 
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การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ครั้งนี้ ได้ด าเนินการไป

ตามกระบวนการของการจัดท าแผน  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการไปแล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบเดิมสามารถเลือก
โครงการที่ บรรจุ ในแผนพัฒนาฯ มาจัดท างบประมาณได้ โดยไม่ต้องปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯ แต่ขั้นตอนตามระเบียบที่ใช้ในปัจจุบันหากมีการปรับปรุง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จะต้องมีการจัดท าเวทีประชาคมจากหมู่บ้าน แล้วผ่าน
คณะกรรมการสนับสนุนจัดท า ร่าง แผน ผ่านมติเห็นชอบจากสภาฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาฯ จึงสามารถประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ จึงส่งผลในการด าเนินการ เพราะ
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้างครั้งก็ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ บาง
งบประมาณก็เป็นตัวแปรส าคัญในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนฯ โครงการไม่ตรงตามปี
ก็ไม่สามารถน ามาด าเนินการจัดสรรงบประมาณได้ ต้องท าให้ตรงปีที่ระบุเท่านั้น จึงท าให้
ต้องมีการปรับแผนซึ่งที่ผ่านมาโครงการที่อยู่ในปี พ.ศ.2563 มีแต่โครงการงบประมาณ
สูงเกินศักยภาพ จึงต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้โดย
เหตุผลของการด าเนินการครั้งนี้ก็ท าเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กระผม
พูดจากใจไม่ได้พูดให้ดูดีในสายตา ความคิดของทุกท่าน กระผมพิจารณาถึงการท างาน
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้าน หากมีงบประมาณก็ต้อง
ปรับแผนฯ ให้มีงบประมาณที่สามารถท างานได้จริง กระผมมีเหตุผลที่ต้องด าเนินการจึง
ได้ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือชี้แจง และให้ชาวบ้านช่วยกันเสนอปัญหาความ
เร่งด่วนของโครงการ โดยมีการประสานงานหลายฝ่ายมีเจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาฯ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ผู้น าองค์กรต่างๆ และส่งหนังสือแจ้งก าหนดวัน
เวลา สถานที่ อย่างชัดเจน การท าแผนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะการพัฒนาทุกอย่าง
การใช้งบประมาณต้องมีอยู่ในแผนฯ ถ้าไม่มีในแผนฯ เราไม่สามารถพัฒนาแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน  กระผมไม่ได้พูดให้ทุกท่านเห็นด้วยกับกระผม กระผมรู้ดีว่าทุกท่านมี
ความคิด ฉะนั้นมาท างานกันเพ่ือพัฒนาให้ชาวบ้านดีกว่า กระผมเองก็ไม่เคยใส่ปากกับ
ท่านเลยที่ผ่านมา กระผมไม่ได้อคติ กับท่านเลยสักคนเดียว ซึ่งกระผมก็ไม่ได้อยู่ในฐานะ
ผู้บริหารตลอดไป ต่อไปครบวาระก็คือชาวบ้านคนธรรมดาคนหนึ่ง กระผมคิดว่ากระผม
เองเป็นคนมีจิตใจสาธารณะ คิดแต่จะท างานเพ่ือส่วนรวม สักวันหนึ่งความดีของผมอาจ
ท าให้ท่านได้เห็นบาง ซึ่งเป็นความรู้สึกจากใจผมจริงๆ กระผมท างานมาหลายปีก็จริง  
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 ขอให้ท่านพิจารณาว่ามีโครงการใดบ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแต่โครงการก่อสร้างบันไดท่าน้ าหมู่ที่ 4 ด้วยสาเหตุเพราะไม่
มีโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานใดเลย มีแต่โครงการเกินศักยภาพ งบประมาณสูงเกินกว่างบ
พัฒนาของ อบต.  

การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้จึงมีความจ าเป็น
อย่างมาก เพ่ือรองรับงบประมาณ แต่เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้วจะจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ต้องท าเพ่ือรองรับเอาไว้  นี้คืออีก
เหตุผลที่คณะผู้บริหารประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือปรับแผน และผ่านขั้นตอน
กรรมการคณะต่างๆ แต่ถ้าไม่แก้ไขเพ่ิมเติมหากมีงบประมาณพร้อมที่จะขึ้นมาก็ไม ่
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สามารถท าได้ ซึ่งแผนได้ผ่านกรรมการหมู่บ้าน กรรมการอ่ืนมาแล้ว ไม่ใช่ว่าปรับแผน
วันนี้แล้วท าเลย ท่านเข้าใจผิดนะครับ เมื่อจะท าจริงก็ต้องผ่านขบวนการเขียนแบบ และ
เสนอญัตติน าเข้าสภาฯ เพ่ือให้สภาฯอนุมัติ ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไม่ใช่โครงการที่จะจัดสรรงบประมาณด าเนินการ โครงการบาง
หมู่บ้านอยู่ในปีพ.ศ.2564 ปีพ.ศ.2565 ไม่สามารถดึงมาท าอะไรได้เลย แต่การปรับ
แผนครั้งนี้ปรับเพ่ือให้มีโครงการรองรับงบประมาณ โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะปรางเหนือสามารถท าได้ จึงต้องมีการปรับแผนเพื่อบรรจุไว้ในปีพ.ศ.2563  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 
คุณสุทิน   กระผมขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่กรุณาชี้แจงแต่ท่านชี้แจงในลักษณะกว้างๆ ไม่

ลงลึก ไม่ตรงประเด็นค าถาม ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ผมสงสัย ต้องยอมรับว่าท่านใช้
ค าพูดเก่งมากครับ สรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ท่านนายกฯ บอกว่าท่านปรับแผนเพ่ือ
รองรับงบประมาณของ อบต. ให้อยู่ในงบประมาณต่อโครงการไม่เกินห้าแสน กระผมก็
เชื่อท่านนายกฯ นะครับ   

ประเด็นที่ 2 ไม่มีอคติต่อผู้ใด กระผมก็เชื่อตามที่ท่านนายกฯ กล่าวแต่เรื่องแบบ
นี้ไม่ได้จบตรงแค่ค าพูด ค าตอบจะอยู่ที่พฤติกรรม การกระท าที่มีต่อบุคคลอ่ืน สรุปให้การ
กระท าเป็นตัวพิสูจน์น่าจะดีกว่า  

ประเด็นที่ 3 การปรับโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีพ.ศ.2564 ปีพ.ศ.
2565 ที่ท่านผู้บริหารให้ เหตุผลว่างบประมาณแต่ละโครงการในปีพ.ศ.2563 
งบประมาณสูงเกินความสามารถห้าล้าน หกล้าน สิบล้าน ผมเชื่อเราต้องมาปรับแผนให้
สามารถท างานได้ แต่เมือปรับก็ไม่ควรมีเงื่อนง า และท่านนายกฯ บอกว่าในเมือปรับแผน
แล้วไม่รู้ท าไม่ท า 99% กระผมคิดว่าท่านนายกฯ ท าแน่ และก็ท าตามแผนฯ นั้นละครับ 
ระยะทางของถนนเมื่อได้ก าหนดไว้แล้วในโครงการแผนก็ได้ประกาศใช้เสร็จสิ้น เมื่อจะ
ด าเนินการก่อสร้างก็ต้องด าเนินการไปตามแผนก าหนดระยะทางไว้ 150 เมตร ก็ต้อง
เขียนแบบแปลน 150 เมตร เพราะหากจะเปลี่ยนก็ต้องปรับแผนฯ อีก ฉะนั้นก็ต้องท า
ไปตามแผนฯ ตามที่ชี้แจงกระผมพูดไปตามความเป็นจริง ตามเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น 
ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ ไม่ได้อคติใครแต่เป็นเรื่องจริงครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณอภิโชค ชนะมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 2 
คุณอภิโชค   กระผมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่ากระผมก็ไม่ได้คิดอคติใครเลย กระผมพูดจาก

ใจล้วนๆ ที่ท่านนายกฯ พูดว่าไม่ได้อคติใคร ไม่มีอคติอะไร แต่พฤติกรรม ท่าทีในการ
น าเสนอจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเหตุและผลว่าเป็นไปตามท่ีท่านนายกฯพูดหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 
คุณสมัคร   กระผมมีเรื่องติดใจท่านผู้บริหารอยู่นิดหนึ่ง ที่ท่านผู้บริหารกล่าวไว้ว่า มีสมาชิก

สภา อบต. 3 – 4 คน มีความรู้สึกอคติกับท่าน และพูดร้ายๆ ใส่ร้ายด้านที่ไม่ดีถึงท่าน ซึ่ง
จริงๆ แล้วกระผมเองก็ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวของท่านเลย เรื่องที่กระผมพูดเป็นเรื่องงาน
ล้วนๆ อยู่ในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ต าหนิติติงบ้างแต่ก็อยู่ในกรอบตลอด หากกระผม
เป็นสมาชิกสภา อบต.แต่ไม่เข้ามาท าหน้าที่ให้เต็มท่ี ไม่ตรวจสอบ ไม่พิจารณา  
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ไม่สอบถามซักถามรายละเอียดก็เข้ามาเสียเวลาเปล่า กระผมได้รับการเลือกตั้งมาจากพ่ี
น้องชาวบ้านเพ่ือเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ในสภาฯ แห่งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็อยู่กันหลายปี
ได้รับเงินเดือนทุกเดือน ก็ขอท าหน้าที่ของตัวเองให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน  

กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ไม่เคยให้ร้ายผม กระผมก็ไม่เคยให้ร้ายท่าน 
เช่นกันถึงจะมีบ้างในที่แสดงความคิดเห็นไปทิศทางเดียวกับท่าน หรือบางครั้งก็คิด
แตกต่างไปจากท่าน ก็ต้องขอบคุณท่านฝ่ายผู้บริหารที่ท่านบอกว่าท่านให้ความเสมอภาค
มาโดยตลอด  

แต่วันนี้เราคุยเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ือพิจารณาโครงการที่ได้ปรับปรุง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งวิธีการขั้นตอนก็ได้ด าเนินการผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ 
จนกระทั่งถึงขั้นตอนเข้าสภาเพ่ือขอมติเห็นชอบ โครงการทุกโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
มาจากการเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านจากเวทีประชาคม มีการ
จัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน จากหมู่บ้านอย่างชัดเจนว่าหมู่นี้ต้องการโครงการ
อะไรให้บรรจุในปีแรกๆ และปีถัดไปตามล าดับ เมื่อการจัดท าแผนได้จัดความส าคัญ
มาแล้ว ที่ท่านบอกว่าอยู่นอกเหนือจากกรอบและงบประมาณรายจ่ายของอบต. ผมไม่
เข้าใจ แต่วันที่ท่านลงไปท าเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ท่านบอกว่ามีเงินอยู่แล้วให้พี่น้องชาวบ้านเสนอโครงการมาได้เลย แล้วก็น ามาปรับแผนฯ 
ขั้นตอนต่อไปก็รอแค่การเขียนแบบแปลนวิศวกรรับรอบแบบก็ด าเนินการได้เลย เมื่อ
เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ซักถามสอบถามข้อสงสัยท่านก็ตอบบ่ายเบี่ยงกระผมไม่เข้าใจ และ
ท่านก็ให้เหตุผลต่างๆ นาๆ ว่าการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ยังไม่มีงบประมาณรองรับ ต้องรอ
งบประมาณก่อน ซึ่งในวันที่ท่านลงไปจัดท าเวทีประชาคมท่านลงไปคุยเองท่านมีอ านาจ
และรับปากกับชาวบ้านเอง จะจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
นายก อบต.   กระผมขออธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ปีที่ผ่านมาก

เราก็ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาแล้วหลายครั้ง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับปัญหาความเดือดร้อนที่เปลี่ยนแปลง บางครั้งสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น
เหตุผลส าคัญที่จะต้องมีการปรับแผนฯเพ่ือให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น กระผมขอยกตัวอย่างปี
ที่ผ่านมาผมไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าภัยแล้ง มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปรับปรุง
ระบบประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขุดเจาะบ่อบาดาลหลายบ่อ ซึ่งก็มีหลาย
หมู่บ้านที่ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ 100% เช่น หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 
แต่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับนี้ปัญหาความเดือดร้อน 
ความจ าเป็น ความส าคัญของการแก้ไขก็มีเหตุผลความจ าเป็นอีก สืบเนื่องจากโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แต่ละโครงการมีงบประมาณที่สูงเกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือที่จะด าเนินการ และโครงการในปี พ.ศ.2563 ก็ไม่
สามารถน ามาจัดสรรงบประมาณได้ การด าเนินการแผนฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือเป็น
การกระจายงบประมาณให้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ในจ านวนงบประมาณที่มีอยู่ กระผมเอง
ก็ให้งบประมาณทุกหมู่บ้านไม่ได้ระบุแค่หมู่หนึ่งหมู่ใด เพราะกระผมเองก็ไม่ใช่คนที่ใช้
งบประมาณไม่มีความจ าเป็น ที่ผ่านมากระผมไม่เคยใช้เงินสะสมเลย ที่ผ่านมากระผมก ็
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พยายามตัดรายจ่ายตัวอ่ืนที่ไม่มีความจ าเป็นเพ่ือให้มีเงินสะสมมาก เมื่อพิจารณาจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านจะได้มีเงินเพียงพอ สามารถ
ช่วยเหลือได้คลุมพ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือทั้ง 10 หมู่บ้าน จากเดิมกระผมพัฒนาปีละ
หมู่บ้าน โดยการอุดหนุนงบประมาณให้ อบจ.ตรัง ซึ่งก็มีถนนหลายสายที่ได้ด าเนินการถือ
ว่าประสบผลส าเร็จ แต่ช่วงหลังระเบียบเงินอุดหนุนเปลี่ยนไป การอุดหนุนให้หน่วยงาน
อ่ืนก าหนดอัตราส่วนในการอุดหนุน กระผมจึงได้เปลี่ยนแผนการพัฒนาโดยการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือกระจายให้ครบทั้ง 10 
หมู่บ้าน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่ละปีก็ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปีบางโครงการงบประมาณสูงมากกระผมก็คิดหาวิธีการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า เมื่อแผนฉบับนี้ได้ประกาศใช้ก็
จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในการจัดสรรเงินงบประมาณ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคณุสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 
คุณสุทิน   การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ก็ได้ผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ มาแล้ว ใน

วันนี้ถือว่าเป็นการพิจารณาเพ่ือเห็นชอบ จะได้มีการประกาศใช้แผนฯ ตามล าดับขั้นตอน
การจัดท า ซึ่งการลงมติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นโครงการความเดือดร้อน ความ
จ าเป็นที่พ่ีน้องประชาชนเสนอมา เพ่ือนสมาชิกสภาฯ ก็คงจะคิดเหมือนกันว่ามีความ
จ าเป็น แต่หลังจากลงมติแล้วผู้บริหารน่าจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอย่างแน่นอน ร้อย
ละ 99 จะต้องท าแน่ แต่กระผมขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารในการเสนอ
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ขอให้แยกโครงการเป็นสองส่วน และให้ลงมติแยก ระหว่าง
โครงการที่ตั้งงบประมาณต่ ากว่าห้าแสนบาท และโครงการที่ตั้งงบประมาณเกินห้าแสน
บาท ถ้าท าแบบนี้ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถือว่าท่านบริสุทธิใจครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด  ระเบียบการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยให้แบ่งเป็น 2 ส่วน เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติแยก ซึ่งการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องเป็นการเห็นชอบทีเดียวรวด
ทั้งฉบับ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม (เมื่อได้เว้นช่วงเวลาอันเหมาะสมไม่มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ก็จะขอมติเห็นชอบ
ในล าดับต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับรอง  17  เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 

    
/5.2 ญัตติ..... 
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5.2 ญัตติ ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.  
2562  ไปแล้วนั้น 

แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล  
วังมะปรางเหนือ  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.2559 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป” 

 
/เพ่ือให้การ..... 
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เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ฉบับนี้จะเปน็แนวทาง
ในการพัฒนาต าบลวังมะปรางเหนือที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม (เมื่อได้เว้นช่วงเวลาอันเหมาะสมไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ก็จะขอมติเห็นชอบใน
ล าดับต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับรอง  17  เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 

 

5.3 ญัตติแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เอกสารที่ได้แจกให้  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.4 ญัตติติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์ฯ   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ 
ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี     

/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  

1.1  นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10    
1.2 นางสาวจิตรา  นวลทอง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 
1.3 นายอรรถพล  สุขเสน  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ  
2.1  นายสุธี  คงชูศรี    

     2.2 นายเพียร  แสงแก้ว  
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 
    3.1 นายอ านาจ  บุญทรงธรรม    
    3.2 นางฉลวย  เวียนค า  
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน กรรมการ  

4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง    
4.2  ผู้อ านวยการกองช่าง 

      5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน กรรมการ 
          5.1 นายวีรยุทธ  จันทร์ประกอบ    

     5.2 นายธีรพงศ์  ช่วยบญุชู  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
1. นายอ านาจ  บุญทรงธรรม     ประธานกรรมการ 
2. นายอรรถพล  สุขเสน  กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

/แบบที่ 1..... 
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    แบบท่ี 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
12. มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
16. มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
17. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายงาน..... 
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รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2562 
อบต.วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ จ.ตรัง  

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
เดิม 

จ านวนโครงการ 
ที่เพิ่มและโอนมา  

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลกิ  รวม  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 38 9 0 47 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 0 0 7 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 10 4 0 14 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10 0 0 10 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมสีุข 16 2 0 18 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 17 3 0 20 

รวม 98 18 0 116 
 

                                                                                                ข้อมูลจากระบบ  e-plan  
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการท่ี 

ท่ีด าเนินการ 
จ านวนโครงการท่ียังไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 15 31.91 32 68.09 47 100 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - 7 100 7 100 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 7 50 7 50 14 100 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 10 100 10 100 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุข 7 38.89 11 61.11 18 100 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 11 55 9 45 20 100 

รวม 40 34.48 76 65.52 116 100 
 

 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและในภาพรวม 
 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ   

ประจ าปีงบประมาณ  2562 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.34 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2.23 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 2.37 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.34 
5. การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมสีุข 2.45 
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2.34 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 2.35 
 

 

/แบบที่ 4..... 
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แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะปรางเหนือในแต่ละยุทธศาสตร์ จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 200 ชุด 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ผู้น าท้องที่ 20 10 
ตัวแทนประชาคมในหมู่บ้าน 20 10 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน 14 7 
อสม. 24 12 
ประชาชนทั่วไป 111 55 
ส่วนราชการ 11 6 

จ านวนรวม 200 100 
 

(1) ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ความพึงพอใจมีระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลคะแนน  2.34   คะแนน  ความพอใจในระดับ  ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลคะแนน  2.23   คะแนน ความพอใจในระดับ ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลคะแนน  2.37   คะแนน ความพอใจในระดับ  ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลคะแนน  2.34   คะแนน ความพอใจในระดับ  ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ผลคะแนน  2.45   คะแนน ความพอใจในระดับ  ปานกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ผลคะแนน  2.34   คะแนน ความพอใจในระดับ  ปานกลาง 

  แสดงว่า  ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาโดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบความส าเร็จในระดับ ปานกลาง  

ด้วยคะแนนเฉลี่ย  2.35 คะแนน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
หมู่ที่ 10 

คุณแสงอาทิตย ์  ผมในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2562 ผมเข้ามารับต าแหน่งกรรมการชุดนี้เป็นครั้งแรก สรุปแยกเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 2.34 

    ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
1. ควรมีการปรับปรุงถนนสายอ่าวกลาง - ไทรทอง 
2. อยากให้มีการท าถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง (หมู่ท่ี  10) 
3. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปซ่อมแซมถนนท าให้ยากต่อการสัญจร (หมู่ที่  3) 
4. อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างมากกว่าเดิมตลอดสายทางเข้าหมู่บ้าน (หมู่ท่ี  10) 
 

/ความพึงพอใจ..... 
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ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 2.23 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
1. เห็นควรปรับปรุงพัฒนาควนปลวกล้อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยการประกวดตั้ง

ชื่อใหม่เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.37 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
1. ควรส่งเสริมการท าบุญแห่หมับ (จาด)  เดือนสิบ 
2. เห็นควรซ่อมแซมเสียงตามสายและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.34 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
1. ควรปรับปรุงลอกคลองหรือแหล่งน้ าต่าง ๆ 
2. ก าจัดวัชพืชน้ าเพื่อจะได้มีสัตว์น้ าอาศัย 
3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นให้มากข้ึน 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับ 
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.45 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
1. อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน 
2. อยากให้มีโครงการกู้เงินหมุนเวียนในหมู่บ้านเพ่ือลดการกู้เงินนอกระบบ  
3. ควรเพิ่มโครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในชุมชน 
ความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง  การบริหาร  อยู่ในระดับ ปานกลาง  

             คะแนนเฉลี่ย 2.34 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
1. อยากให้มีการแจ้งข่าวสารแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
2. ควรจัดที่นั่งส าหรับผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
ความพึงพอใจในภาพรวม 6 ยุทธศาสตร์ จากผู้ตอบแบบประเมิน 200 คน พบว่า
ความพึงพอใจระดับสูงสุด คือยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือ
การอยู่ดีมีสุข  คิดเป็นร้อยละ 2.45  ความพึงพอใจระดับน้อย คือยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 2.23   
สรุปว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 2.35 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 3 
คุณเชฎฐา   ส าหรับถนนของหมู่ที่ 3 ที่ สมาชิสภาฯ หมู่ที่ 10 ได้กล่าวถึงจากข้อเสนอแนะ

ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนหมู่ที่ 3 เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนที่ใช้
ถนนเส้นนี้มีความเดือดร้อน อันตรายต่อการสัญจรต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน  

 /กระผม..... 
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  กระผมเองก็เข้ามาปรึกษากองช่างโดยตลอด เพ่ือหาแนวทาง วิธีการที่จะช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะถนนเส้นนี้ไม่ได้รับการปรับปรุงมานานมาแล้ว 
ช่วงฤดูฝนน้ าฝนก็ชะล้างหน้าดิน กัดเซาะถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ กระผมก็ได้แต่แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าน ายางมะตอยไปกลบหลุม ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พ่ีน้องชาวบ้านได้
ชั่วคราว กระผมขอฝากปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องหมู่ที่ 3 ด้วยครับส าหรับปัญหา
ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขคืนความสุขให้ประชาชนในการสัญจร ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ให้ชาวบ้าน 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 (เมื่อได้เว้นช่วงเวลาอันเหมาะสมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะปรางเหนือท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ก็จะขอมตเิห็นชอบในล าดับต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับรอง  17  เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 
 

5.5 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ผอ.กองช่าง   ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอห้วยยอด ที่ มท 5311.18/หย.8769 

– หย.8774 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 รวม 7 ฉบับ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ได้แจ้งค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 7 สาย
ทาง เป็นเงิน 558,567.20 บาท เนื่องด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 125 จ านวน 
530,000 บาท จึงไม่เพียงพอ กองช่างมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิม จ านวน 
29,000 บาท โดยโอนลดจากแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณก่อนโอน 
200,000 บาท จ านวนเงินที่โอนลด 29,000 บาท งบประมาณหลังโอน 171,000 
บาท โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการติดตั้งปรับปรุงบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน 
งบประมาณก่อนโอน 530,000 บาท จ านวนเงินที่ โอนเพ่ิม  29,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 559,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาการโอนงบประมาณ (เมื่อได้เว้น
ช่วงเวลาอันเหมาะสมไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใด
เสนอเพ่ิมเติม ก็จะขอมตเิห็นชอบในล าดับต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับรอง  16  เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 
ไมอ่ยู่ที่ประชุม  1  ท่าน                                               /5.6 รายงาน..... 
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5.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      วังมะปรางเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
นายก อบต.  ตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า บัญญัติไว้ 
กระผม นายธนง จันแดง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จึง
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือ  ประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สุขใจต าบลน่าอยู่” 
ข. พันธกิจ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีดังนี้ 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
๒. จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค และการเกษตร  
3. จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง  
4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. พัฒนา  ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการศึกษา 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
8. ส่งเสริมการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
9. ส่งเสริมศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
12. จัดให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการอยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
/ง. ผลการ..... 
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ง. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ด้านที่ 2 การพัฒนาและการจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
ด้านที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ    
ด้านที่ 4  ด้านสังคม   
ด้านที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านที่ 6  การเมือง การบริหาร    

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 3,327,000บาท 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ รายละเอียดของกิจกรรม  
(ผลผลิต/งบประมาณ) เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตง.ถ88-017  แยก
ทางหลวงชนบท ตง.1016  
(วังวิเศษ) - ในบ้าน  หมู่ที่  4 

หมู่ที่ 4 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง 
 

481,000 ข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตง.ถ88-019  แยก
ทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 88-
003 (ต้นพลับ) ต่อเขต  
อบต.วังมะปราง (บางลึก)  

หมู่ที ่5 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง 
 

473,200 ข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กสายซอยนายสมปอง   
หมู่ที่  7 

หมู่ที่ 7 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  
 

488,300 ข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการการปรับปรุงถนนผิว
ทางหินคลุกสายบา้นนายด า  
หมู่ที่  8 

หมู่ที่ 8 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  
 

500,000 ข้อบัญญัต ิ  

5 ปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก
ซอยอุดมสุข  หมู่ที่  1 

หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  

440,000 ข้อบัญญัต ิ  

6 โครงการเสรมิผิวลาดยาง ตง.ถ
88-005  แยกทางหลวง
หมายเลข 4278 (ทอนแจ้
พัฒนา) – ต่อเขตเทศบาลต าบล
วังวิเศษ (ต้นปรง)  หมู่ที่  9 

หมู่ที่ 9 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  
 

495,000 ข้อบัญญัต ิ  

7 ปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ 
ตง.ถ88-023  แยกทางหลวง
หมายเลข 4 (ควนหินเพิง) - 
ควนตอยา  หมู่ที่  8 

หมู่ที่ 8 ต.วังมะปรางเหนือ  
อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  
 

449,500 ข้อบัญญัต ิ  

 
 
 

/ด้านที่ 2..... 
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ด้านที่ 2 การพัฒนาและการจัดการแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค จ านวน 8 โครงการจ านวน 3,246,700 บาท 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาระบบประปา
หมู่บ้านบ้านช่องหาร  หมู่ที่  3 

หมู่ที่  3  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

408,200 เงินสะสม  

2 โครงการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาระบบประปา
หมู่บ้านบ้านทอนแจ้  หมู่ที่  9 

หมู่ที่  9  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

164,500 เงินสะสม  

3 ขุดเจาะบ่อบาดาลและการ
ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาด  150  
มิลลเิมตร  บ้านควนตะเคียน  
หมู่ที่  5 

หมู่ที่  5  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

245,200 เงินสะสม 
 

 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลและการ
ก่อสร้างบ่อบาดาลขนาด  150  
มิลลเิมตร  บ้านสวนป่า  หมู่ที่  
6 

หมู่ที่  6  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

245,200 เงินสะสม  

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  
บ้านวังทอง  หมู่ที่  8 

หมู่ที่  8  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

942,000 เงินสะสม  

6 โครงการก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดกลาง  ที่ตั้ง
ข้างถนนสายต้นปรง – ทอนแจ้ 
(โรงรม)  หมู่ที่  1 

หมู่ที่  1  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวเิศษ  จังหวัดตรัง 

830,800 เงินสะสม  

7 โครงการวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา  ระบบ
ประปาหมู่บ้านช่องหาร  หมู่ที่  
3 

หมู่ที่  3  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

123,400 เงินสะสม  

8 โครงการงานวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา  ระบบ
ประปาหมู่บ้านอ่าวกลาง  หมู่ที่  
10 

หมู่ที่  10  ต าบลวังมะปรางเหนือ  
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

287,400 เงินสะสม  

 
ด้านที่  3  ด้านเศรษฐกิจ  จ านวน – โครงการ  จ านวน  -  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 

1 - 
 
 

- - -  

/ด้านที่  4  ..... 



 

 

- 31 - 
ด้านที่  4  ด้านสังคม  จ านวน  31  โครงการ  จ านวน 8,749,165.60 บาท 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 
 

1 - จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
รวมทั้งหนังสือต่าง ๆ 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม 

จัดสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์
เอกสารและวารสารความรู้ต่างๆ 
การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบส าหรับที่
ท าการส านักงาน อบต.  

222,513 ข้อบัญญัต ิ  

2 อาหารกลางวัน 
 

ส าหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
โรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 
2. โรงเรียนบ้านช่องหาร 

819,000 
 

ข้อบัญญัต ิ  

3 นมโรงเรียน 
 

ส าหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับ 
โรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 
2. โรงเรียนบ้านช่องหาร 

192,801.60 
 

ข้อบัญญัต ิ  

4 จัดงานวันส าคญัทางราชการ รัฐ
พิธีและทางศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันส าคัญทางราชการ รัฐพิธ ี

2,000 ข้อบัญญัต ิ  

5 โครงการกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อจ่ายในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ค่า
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่สมนาคุณ
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

13,268 ข้อบัญญัต ิ  

6 ส่งเสริมคณุธรรมน าสังคมอยู่ดีมี
สุข 

เพื่อจ่ายในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ค่า
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่สมนาคุณ
วิทยากร และคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

68,375 ข้อบัญญัต ิ  

7 กิจกรรมวันเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็ก  ส่งเสริม
การเรยีนการสอนจัดประสบการณ์
ตรงแก่นักเรียน 

119,784 ข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการรณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่
แมลงและแมงเป็นพาหะ  

ส าหรับรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาโรคที่แมลงและแมงเป็น
พาหะ 

126,000 ข้อบัญญัต ิ  

9 จัดสวสัดิการสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยงั
ชีพผู้สูงอาย ุ

5,187,000 ข้อบัญญัต ิ  

10 จัดสวสัดิการสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยงั
ชีพผู้พิการ 

1,308,800 ข้อบัญญัต ิ  

11 จัดสวสัดิการสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์

ส าหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยงั
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

18,000 ข้อบัญญัต ิ  

12 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
ผู้สูงอายุ และได้ร่วมกิจกรรมรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดขึ้น 
 

94,548 ข้อบัญญัต ิ  

/13...... 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 
 

13 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา  
อบต.วังมะปรางเหนือ ต้านยา
เสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการ
แข่งขันกีฬา ค่าวัสดุกีฬา ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 

276,122 ข้อบัญญัต ิ  

14 โครงการรณรงค์ป้องกันเพ่ือลด
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

เพื่อประชาสมัพันธ์ รณรงค์ ป้องกัน
และช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยบนถนน
ในเทศกาลต่าง ๆ (อปพร. ตั้งจดุ
ร่วมกับอ าเภอวังวิเศษ) 

16,464 ข้อบัญญัต ิ  

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานฯ 

84,490 ข้อบัญญัต ิ  

16 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ฯลฯ  หมูบ่้านละ  
20,000  บาท  จ านวน  10  
หมู่บ้าน 
 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานฯ 

200,000 - เงินอุดหนุน  
200,000  บาท 

17 โครงการชีวิตนี้ดี  ถ้าไม่เครียด  
หมู่ที่  3 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
14,550  บาท 

18 โครงการบ้านสวนป่าผาสุก  
ขจัดโรคความดันโลหติสูง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
22,190  บาท 

19 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
บ้าน 
อ่าวกลาง  ประจ าปีงบประมาณ  
2562 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
24,550  บาท 

20 โครงการบ้านทอนแจผ้าสุก  
ขจัดโรคความดันโลหติสูง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  
  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
25,570  บาท 

21 โครงการแปรงฟันถูกวิธี  ชีวิ
สดใส ประจ าปีงบประมาณ  
2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบล 
วังมะปรางเหนือ 
 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
12,600  บาท 

22 โครงการเฝ้าระวังควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออกต าบลวังมะปราง
เหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัด
ตรัง  ประจ าปีงบประมาณ  
2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
142,473  บาท 

23 โครงการบ้านควนตะเคียนผาสุก  
ขจัดโรคความดันโลหติสูง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 
 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
22,190  บาท 

/24..... 



 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 
 

24 โครงการบ้านช่องหารผาสุก  
ขจัดโรคความดันโลหติสูง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
21,540  บาท 

25 โครงการบ้านใตผ้าสุก  ขจัดโรค
ความดันโลหิตสูง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562   

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 
 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
20,890  บาท 

26 โครงการบ้านวังทองผาสุก  ขจัด
โรคความดันโลหิตสูง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562  
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
20,980  บาท 

27 โครงการบ้านวังวิเศษผาสุก  
ขจัดโรคความดันโลหติสูง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562   
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
20,980  บาท 

28 โครงการบ้านต้นปรงผาสุก  ขจัด
โรคความดันโลหิตสูง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562   

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
22,190  บาท 

29 โครงการเต้นแอโรบิคประกอบ
เพลง  ประจ าปีงบประมาณ  
2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบล 
วังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
16,950  บาท 

30 โครงการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลวัง
มะปรางเหนือ  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
11,650  บาท 

31 โครงการ  3  ประสานสรา้ง
หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย  
ต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอ
วังวิเศษ  จังหวัดตรัง  ประจ าปี
งบประมาณ  2562 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนใน
เขตต าบลวังมะปรางเหนือ 

- - กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 
197,750  บาท 

 
 
ด้านที่  5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  -  โครงการ  เป็นเงิน  -  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 

1 - 
 

- - -  

 
/ด้านที่ 6..... 

 
 

- 33 - 



 

 

- 34 - 
 
ด้านที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน  1,064,571.26  บาท 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลติ/
งบประมาณ) 

เบิกจ่าย ที่มา 
 

1 การอบรมพัฒนา บุคลากรของ 
อบต.วังมะปรางเหนือ  

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการเข้า
รับการฝึกอบรม ประชุม ของบุคลากร 
อบต. 
- ส านักงานปลัด    293,452.00 
- กองคลัง           181,221.00 
- กองช่าง              29,400.00 

504,073.00 
 

ข้อบัญญัต ิ  

2 การสนับสนุนงบประมาณให้
เงินกองทุนประกันสังคม 
 

การสนับสนุนงบประมาณใหห้น่วยงาน
อื่นตามอ านาจหน้าที ่
- สมทบเงินกองทนุประกันสังคม 

61,425 ข้อบัญญัต ิ  

3 การรักษา ดูแลอาคารสถานท่ี
ท าการ อบต.วังมะปรางเหนือ 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งเหมา
เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภยั
บริเวณที่ท าการ อบต. 

72,000 ข้อบัญญัต ิ  

4 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าไฟฟ้า                
- ค่าน้ าประปา            
 - ค่าไปรษณีย์                            
- ค่าโทรศัพท์             
- ค่าโทรคมนาคม        

259,189.76 ข้อบัญญัต ิ  

5 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดแูล
ของ อบต. 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรกัษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ินท่ีอยู่ในความดแูล
ของ อบต.ฯลฯ 
- กองคลัง           2,460.00 
- ส านักปลัด       69,435.00 
- เคหะและชุมชน  1,320.00 

73,215 ข้อบัญญัต ิ  

6 ภารกิจเร่งด่วนหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ  19,450.50 ข้อบัญญัต ิ  

7 โครงการ “คลินิกประปา 
อบต.เติมน้ าใจให้ประชาชน” 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานฯ 

375 ข้อบัญญัต ิ  

8 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานฯ 

16,870 ข้อบัญญัต ิ  

9 โครงการจดัเวทีประชาคม เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนนิงานฯ 

9,125 ข้อบัญญัต ิ  

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานฯ 

48,848 ข้อบัญญัต ิ  

 
/สรุปผลการ..... 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ด้านที่ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   7 3,327,000.00 
2 การพัฒนาและการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 8 3,246,700.00 
3 ด้านเศรษฐกิจ    - - 
4 ด้านสังคม   31 8,749,165.60 
5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   - - 
6 การเมือง การบริหาร    10 1,064,571.26 

รวม 56 16,387,436.86 
 

ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  Performance  Assessment : LPA)  ประจ าปี  
2562  มีทั้งหมด  5  ด้าน  ได้แก่ 

ด้านที่  1  การบริหารจัดการ  เป้าหมาย  :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและพร้อมในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

ด้านที่  2  การบริหารงานบุคคล  เป้าหมาย  :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งการวางแผน  การส่งเสริม  การพัฒนา  การถ่ายทอดความรู้  การจัด
วางต าแหน่งที่เหมาะสม  พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่  พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านที่  3  การบริหารงานการเงินและการคลัง   เป้าหมาย  :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
ลูกหนี้ลดลง  มีการด าเนินการด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบกฎหมายโปร่งใสไม่มีข้อทักท้วงที่
เกี่ยวกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ 

ด้านที่  4  การบริการสาธารณะ  เป้าหมาย  :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน,  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ,การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว , 
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น , การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
,  การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

/ด้านที่  5..... 
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ดา้นที่  5  ธรรมาภิบาล  เป้าหมาย  :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การสร้างความโปร่งใส  และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุก
รูปแบบ   

 
 สรุป  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีระดับผลคะแนนร้อยละ  92.90 จัดอยู่ในล าดับที่ 4     
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านพิจารณาญัตติรายงานผลการปกิบัติงานของ

นายก อบต.วังมะปรางเหนือ (เมื่อได้เว้นช่วงเวลาอันเหมาะสมไม่มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดซักถาม ก็จะขอมติเห็นชอบในล าดับต่อไป) 

มติที่ประชุม  รับรอง  17  เสียง 
ไม่รับรอง  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง (1.ประธานสภาฯ) 
ไม่มาประชุม  1  ท่าน (1.นายวิปริษณ์  พลบุญ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 
คุณสมัคร  เรื่องการแจกปฏิทินปี พ.ศ.2563 หมู่บ้านอ่ืนจะส่งให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้แจก

ให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเอง แต่หมู่ที่ 1 ไม่ได้ส่งให้กระผมแต่กลับให้ผู้ใหญ่บ้าน 
กระผมก็ไม่สนใจในส่วนนี้ แต่อยากจะเล่าสู่กันฟังถึงเหตุการณ์ความไม่เสมอภาค ถึง
มาตราฐานในการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

  รายงานผลการปฏิบัติงานของนายก.อบต.วังมะปรางเหนือ ขอชื่นชมที่เราอยู่ใน
ระดับต้นๆ เป็นหน้าเป็นตาของต าบลวังมะปรางเหนือ แต่ผลประเมินของการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเฉลี่ยปีพ.ศ.2562 น้อยกว่าปีพ.ศ.2561 ปีนี้ผล
การประมาณค่าเฉลี่ยทุกยุทธศาสตร์ 2.35 จากรายงานผลการติดตามแผน ยุทธศาสตร์
ประเมินความพึงพอใจ ผู้ตอบแบบสอบมาจากชาวบ้าน พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ต าบล   
วังมะปรางเหนือ ประกอบหน่วยงานราชการที่ท างานบูรณาการร่วมกัน ตัวแทนชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรต่างๆ จากการส ารวจถือว่าเราได้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งกระจายการ
ส ารวจทุกช่วงอายุ ปีนี้ประเด็กการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารดูจาก 
คะแนนประเมินน้อยเกินไป แต่คะแนนประเมินจากหน่วยงานภายนอกเราได้ค าติชม  

/จากผล..... 

ด้านที่ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1  การบริหารจัดการ 92.86  
2.  การบริหารงานบุคคล 98.22  
3.  การบริหารงานการเงินและการคลัง 84.55  
4.  การบริการสาธารณะ 93.43  
5.  ด้านธรรมาภิบาล 100  

ค่าเฉลี่ย 92.90  
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  จากผลการส ารวจมีชาวบ้านขอไฟฟ้าสาธารณะ เป็นเส้นทางมีคนสัญจรไป-มา 
และใช้ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 1 ไปยังหมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 8 ตอนกลางคืนจะอันตรายมาก เพราะเป็นเส้นที่เปลี่ยว มืด มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ความจ าเป็น ของพ่ีน้องประชาชนด้วยครับ เพราะจุดนั้นเป็นจุดที่ชาวบ้านสัญจรผ่านมาก 
อีกเรื่อง  

ถนนสายลิกไนท์ เป็นถนนอีกสายที่มีปัญหามากเพราะเป็นถนนที่คาบเกี่ยวถึง
ความรับผิดชอบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือกับเทศบาลวังวิเศษ 
เพราะถนนเส้นนี้เมื่อช่วงฤดูฝน น้ าฝนเซาะถนนพัง เป็นหลุม เป็นบ่อ ฝนตกหนักน้ าฝน
ไหลผ่านถนนเป็นร่องน้ า กระผมขอฝากความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนของท่านด้วย
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หากเป็นเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนกรุณา
ติดต่อประสานงานเพื่อความชัดเจนในการรับผิดชอบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  
นายก อบต.  แบบประเมินความพึงพอใจที่ส ารวจตามแบบประเมิน ซึ่งมีจ านวน 200 ฉบับ 

ครบทุกภาคส่วนประชาชน ส่วนราชการ ผลคะแนนที่สรุปออกมาก็จะสะท้อนถึงความ
พึงพอใจของหน่วยงาน และพ่ีน้องชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลวังมะปรางเหนือ 

  ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  Performance  
Assessment : LPA)  ประจ าปี  2562 ในส่วนนี้เป็นการประเมินของระดับจังหวัดมี
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดตรัง เพ่ือตรวจการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินก็จะประเมินตามเอกสาร โครงการ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องเตรียมเอกสาร เตรียมข้อมูล เอกสารทุกอย่างจะต้องตรงถูกต้องตามระเบียบถึง
จะได้คะแนนแต่ละข้อ แต่ละด้าน ผลคะแนนสรุปออกมาองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือได้ รับผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพ อันดั บที่  4  ทั้ งจั งหวัด 
คณะกรรมการแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ของเราท างานดีเรียบร้อย ถูกต้องทั้งหมด  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสายัณห์ พรหมทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 9 
คุณสายัณห์  กระผมขอฝากเรื่องประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 มีผู้ใช้น้ าจ านวน 117 ครัวเรือน 

และแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน มีสระน้ า 2 สระ และบ่อบาดาล 1 
บ่อ จากการประเมินปริมาณน้ าที่สูบในวันหยุด (วันอาทิตย์) ที่มีผู้ใช้น้ าเต็มที่ท้ังวัน ส่งผล
ให้ปริมาณน้ าในสระลดไปอย่างเห็นได้ชัด หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน
น่าจะมีปัญหา หมู่ที่ 9 ยังมีบ่อบาดาลอีก 1 บ่อ บ่อบาดาลบ้านนายยี่ ทองฉิม ซึ่งมี
ปริมาณน้ าเยอะพอที่จะสูบน้ าขึ้นมาใช้ได้อย่างทั่วถึงซึ่งได้ขุดเจาะไว้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
เลย กระผมได้ข่าวว่าฝ่ายบริหารจะจ่ายขาดเงินสะสมขอฝากช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
หมู่ 9 ด้วย กระผมในนามประธานการใช้น้ าประปาหมู่ที่ 9 หากมีการติดตั้งหอแชมเปญ
ที่บ่อบาดาลบ้านนายยี่ ทองฉิมแล้วกระจายน้ าให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะช่วยบรรเทา 

/ปริมาณ..... 
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 ปริมาณน้ าประปาหมู่บ้านในแต่ละวันได้ กระผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร

เพ่ือพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องหมู่ที่ 9 ด้วย
ครับ   

  ไฟสาธารณะของหมู่ที่ 9 กระผมได้แจ้งผ่านไปยังท่านรองมงคล หนูประสิทธิ์ ไว้
หลายครั้งแล้วหากมีงบประมาณส่วนนี้ขอฝากด้วย หมู่ที่ 9 มีการเพ่ิมจุดไฟสาธารณะ    
9 - 10 จุด 

ประธานสภาฯ  ส าหรับญัตติอ่ืนๆ ขอฝากเพ่ือนสมาชิกสภา อบต. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ขอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ให้ความร่วมมือด้วย เพราะกิจกรรมแต่ละครั้งมีการท า
หนังสือแจ้งและลงชื่อรับทราบกันทุกคน กิจกรรมล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2562 พิธี
รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษภ พุทธศักราช 2562 
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ มีผู้เข้าร่วม 100 กว่าคน แต่สมาชิกสภา อบต. จาก 19 คน มาร่วมกิจกรรมแค่ 
5 คน แต่ฝ่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ
ในวันนั้นอย่างดี แล้วถามผมว่าสมาชิกสภา อบต. หายไปไหนหมดแล้ว ไม่มาร่วม
กิจกรรมเลย กระผมในนามประธานสภาฯ ตอบไม่ถูกเลยในการขาดความรับผิดชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งตามก าหนดเวลาการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาฯ ครบก าหนดไปนาน
แล้วแต่ด้วยมีการต่อเวลานับแล้วประมาณ 8 ปี  

กิจกรรมต่อไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เดือนมกราคม 
2563กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ผ่านมา 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ก็ขาดความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ มาร่วมงานน้อยมาก มีไม่กี่คนที่มาช่วยกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
ส่วนคนที่ไม่มาก็ไม่มาเลย ปี2563 ปีนี้ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วยขอให้ท่าน
ให้ความร่วมมือสามัคคีในการเข้าร่วมกิจกรรม ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรม ขอฝาก
ด้วยท่านจะมีอคติกับใครก็ขอให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วย พ่ีน้อง
ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ช่วย ถามผมไม่รู้จะตอบยังไง เพราะระหว่างสมาชิกสภาฯ ไม่มีความ
แตกแยกในส่วนของสภาฯ เรายังต้องรักษาการปฏิบัติหน้าที่กันอีกกี่ปีก็ไม่รู้จนกว่าจะมี
การเลือกตั้งใหม่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10 
คุณสุทิน   ท่านประธานสภาฯ ได้ระบายความรู้สึก ท่านก็มีสิทธิจะระบายในการปฏิบัติ

หน้าที่ของสมาชิกสภาฯ แต่กระผมขอเสนอเพราะสมาชิกสภาฯ ทุกท่านอยู่ภายใต้อ านาจ
ของท่านประธานสภาฯ หนังสือแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมขอให้ท่านประธานสภาฯ เป็นผู้
ลงนามหนังสือออกหนังสือในส่วนของฝ่ายกิจการสภาฯ แจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ส่วนตัวกระผมถ้าไม่ใช่ท่านประธานสภาฯ เป็นผู้ลงนามสั่งการก็ถือว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา
สั่ง  

ประธานสภาฯ   การประชุมสภา อบต. สมัยนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว ในโอกาสนี้ขอเชิญท่าน
ปลัดในนามผู้อวุโสกล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 

 
/ประธานสภาฯ..... 



 

 

- 39 - 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ปลัด อบต.   ในนามของผู้ใต้บังคับบัญชาก็ขออภัยในความผิดพลาดประการใดก็ขอยกโทษ

ให้ด้วยนะคะ 
ในนามผู้อวุโสขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดล

บันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความส าเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่ง
อันพึงปรารถนา ตลอดไป 

ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณกระจ่าง สองแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่
ที่ 3 ในนามผู้อวุโสของฝ่ายสภาฯ 

คุณกระจ่าง  ขออวยพรท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านขอให้ทุกท่านร่ ารวยครับ 
ประธานสภาฯ  เนื่องในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข

ตลอดไปครับ 
มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้  และขอปิด
การประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑6.2๐ น. 
 
 

    (ลงชื่อ) ................อุบล  ด้วงสขุ................. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (นางอุบล  ด้วงสุข) 
                                                    เลขานุการสภา อบต.วังมะปรางเหนือ 
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